

โปรดกรอกข้อมูลเฉพาะที่ตัวอักษรหนา

เขียนวันเดือนปีที่ได้กรอกข้อมูลลงในใบคำร้องนี้

第1号様式の1 高校生等奨学給付金受給申請書
ใบคำร้องขอเงินทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมปลายและนักเรียนอื่น ๆ
2023年7月10日

- ผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร (พ่อ)
ผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร (แม่)
ผู้มอบรางวัลที่เป็นนิติบุคคลของบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
พ่อแม่บุญธรรมที่เป็นผู้มอบรางวัลของบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
บุคคลสำคัญที่สุดในการเลี้ยงชีพของนักเรียน
เจ้าตัวนักเรียน

โปรดกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองที่สามารถติดต่อในช่วงเวลากลางวันได้

เขียนที่อยู่ ชื่อสกุลและชื่อตัวของผู้ปกครอง (ผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง) เลือกความสัมพันธ์กับนักเรียนมัธยมปลายหรือนักเรียนในระดับเทียบเท่าและใส่เครื่องหมายเช็คลงใน □

ในกรณีที่ไม่มีผู้ปกครองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนอกจากผู้ยื่นเรื่อง โปรดเขียนชื่อสกุลและชื่อตัว เลือกความสัมพันธ์กับนักเรียนมัธยมปลายและใส่เครื่องหมายเช็คลงใน □

ในกรณีที่อยู่ในขณะวันที่ 1 มกราคม ไม่เหมือนชื่อ โจ ชน ของที่อยู่ปัจจุบัน โปรดเขียนข้อมูลลงในช่อง "ที่อยู่" ในขณะวันที่ 1 มกราคม

ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนและผู้ปกครอง
氏名: 神奈川 育夫
住所: 横浜市神奈川区青木町00-00-00
氏名: 神奈川 高子

ใส่เครื่องหมายเช็คลงในช่องใดช่องหนึ่ง

เขียนชื่อสกุลและชื่อตัว และวันเดือนปีเกิดของนักเรียน

เขียนข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนที่นักเรียนมัธยมปลายหรือนักเรียนในระดับเทียบเท่า (หรือได้มี) สถานภาพนักเรียน ในขณะวันที่ 1 กรกฎาคม 2023

เขียนข้อมูลในกรณีที่ ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2023 นักเรียนไม่ได้มีสถานภาพนักเรียนอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือโรงเรียนในระดับเทียบเท่านอกจากโรงเรียนที่เขียนในช่องด้านบนนี้

非課税世帯 / 生活保護受給世帯
<ครัวเรือนที่ไม่มีกรอกจัดเก็บภาษีผู้อยู่อาศัยส่วนเงินได้>
<ครัวเรือนที่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ>

[1] 対象となる高校生等について

ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนมัธยมปลายและนักเรียนระดับเทียบเท่าในกลุ่มเป้าหมาย
氏名: 神奈川 京介
生年月日: 昭和19年5月5日
在学する学校: 神奈川県立 〇〇高等学校 1年

<กรณีครัวเรือนที่ไม่มีกรอกจัดเก็บภาษีผู้อยู่อาศัย> โปรดเขียนข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนมัธยมปลายหรือนักเรียนในระดับเทียบเท่า และข้อมูลเกี่ยวกับพี่ชาย น้องชาย พี่สาว น้องสาว ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป และอายุน้อยกว่า 23 ปี ที่ได้รับการเลี้ยงดู

<กรณีครัวเรือนที่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ (เงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาวิชาชีพ) จากรัฐบาล> ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล

[2] 扶養親族等の状況について ※ 非課税世帯のみ記入してください。

Table with columns: 続柄 (Relationship), 氏名 (Name), 生年月日 (Date of Birth), 職業・学校名・学年等 (Occupation/School/Grade), 課程 (Course), 給付金の申請の有無 (Application for Payment), 備考 (Remarks). Includes entries for 神奈川 英子, 神奈川 学, and 神奈川 教夫.

[3] 振込先口座

บัญชีเงินฝากที่ให้ออนเงินเข้าบัญชี
金融机构名: 〇〇信用組合・農協
口座番号: 1234567

เขียนข้อมูลบัญชีเงินฝากของผู้ยื่นคำร้อง ที่จะให้ออนเงินเข้าบัญชี

【4】保護者等の収入の状況について

【เรื่องเกี่ยวกับสถานะทางรายได้ของผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง】

(1) ข้าพเจ้ายินเ็นรับรองการได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ (ใบรับรองที่แสดงว่ากำลังได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาวิชาชีพ (หมายถึง ค่าเล่าเรียนที่ชำระต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและโรงเรียนเทียบเท่า))

① ใบรับรองการได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ (ใบรับรองที่แสดงว่ากำลังได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาวิชาชีพ (หมายถึง ค่าเล่าเรียนที่ชำระต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและโรงเรียนเทียบเท่า))

ในกรณีครัวเรือนที่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ (ใบรับรองที่แสดงว่าได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาวิชาชีพ) โปรดใส่เครื่องหมายเช็คลงไป

(2) ข้าพเจ้ายิน (เคยยื่น) ใบรับรองการจัดเก็บภาษีหรือใบรับรองอื่น ๆ
 ข้าพเจ้ายิน (เคยยื่น) ฉบับถ่ายสำเนาของการ์ดหมายเลขประจำตัวหรือเอกสารอื่น ๆ

ในกรณีที่ต้องการให้ตรวจสอบสถานะทางรายได้ด้วยใบรับรองการจัดเก็บภาษีหรือใบรับรองอื่น ๆ โปรดใส่เครื่องหมายเช็คลงที่นี่

กรณีครัวเรือนที่ไม่มีการจัดเก็บภาษี โปรดเลือก 1 อย่างและใส่เครื่องหมายเช็คลงไป

ในกรณีที่ต้องการให้ตรวจสอบสถานะทางรายได้ด้วยหมายเลขประจำตัว โปรดใส่เครื่องหมายเช็คลงที่นี่

① **ฉบับของผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร (พ่อและแม่) 2 คน** (ถึงแม้ในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปทำงานต่างถิ่น โปรดยื่นเอกสารฉบับของผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร 2 คน)
 กรณีที่นักเรียนเป็นบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 18 ปี) และในขณะที่เดียวกันมีผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร (พ่อและแม่) 2 คน

② **ฉบับของผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร 1 คน** (ไม่รวมกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรเป็นผู้อำนวยการสถานรับปรึกษาเรื่องเด็กหรือผู้อำนวยการสถานคุ้มครองเด็ก)
 • กรณีที่มีผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรเพียง 1 คน เนื่องจากการหย่าหรือการเสียชีวิต
 • กรณีที่มีผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร 2 คน แต่ไม่สามารถยื่นใบรับรองการจัดเก็บภาษีหรือใบรับรองอื่น ๆ ของผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรของ 1 คน เนื่องจากการกระทำรุนแรงภายในครอบครัว การทะเลาะวิวาทให้การดูแล หายสาบสูญ หรือหมดผลอื่น ๆ หรือกรณีอื่น ๆ

③ **ฉบับของผู้ดูแลของผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ () คน**
 (กรณีที่ไม่มีผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรและได้เลือกผู้ดูแลของบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (กรณีที่ได้เลือกผู้ดูแลของบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหลายคน ต้องใช้ฉบับของทุกคน)

④ **ฉบับของบุคคลที่มีหน้าที่เลี้ยงดูนักเรียนด้วยรายได้ของตนเอง (ต่อไปนี้ เรียกว่า "บุคคลสำคัญที่สุดในการเลี้ยงชีพ") (พ่อแม่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง) 2 คน**
 กรณีที่นักเรียนบรรลุนิติภาวะในระหว่างมีสถานภาพเป็นนักเรียน และในขณะที่เดียวกัน บุคคลสำคัญในการเลี้ยงชีพไม่เปลี่ยนแปลงและนักเรียนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะใกล้จะบรรลุนิติภาวะ จนถึงขณะยื่นเรื่อง

⑤ **ฉบับของบุคคลสำคัญที่สุดในการเลี้ยงชีพ 1 คน**
 • กรณีที่นักเรียนยังไม่บรรลุนิติภาวะ แต่ไม่มีผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรหรือผู้ดูแลของบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • กรณีที่อยู่ในขณะเข้าโรงเรียน นักเรียนบรรลุนิติภาวะอยู่แล้ว แต่มีบุคคลสำคัญที่สุดในการเลี้ยงชีพ
 • กรณีที่มีนักเรียนบรรลุนิติภาวะแล้ว และในขณะที่นักเรียนยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรเพียง 1 คน
 • กรณีที่นักเรียนบรรลุนิติภาวะแล้ว และในขณะที่นักเรียนยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรหรือผู้ดูแลของบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือกรณีอื่น ๆ

⑥ **ฉบับของเจ้าตัวนักเรียน**
 • กรณีที่ไม่มีผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร ผู้ดูแลของบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลสำคัญที่สุดในการเลี้ยงชีพ และในขณะที่เดียวกัน เจ้าตัวนักเรียนเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ

ในกรณีครัวเรือนที่ไม่มีการจัดเก็บภาษีผู้อาศัย โปรดเลือก 1 อย่างจาก (2) ① ถึง ⑥ หรือ (3) ① และใส่เครื่องหมายเช็คลงไป

<ข้อตรวจสอบ> ในกรณีที่ท่านให้ความยินยอมตามข้อความต่อไปนี้ โปรดใส่เครื่องหมายเช็คลงใน (เฉพาะในกรณีการยื่นเรื่องปกติ)

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมให้ตรวจสอบสถานะทางรายได้โดยใช้หมายเลขประจำตัวของผู้ปกครองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้ป้อนข้อมูลหรือฉบับถ่ายสำเนาของการ์ดหมายเลขประจำตัวหรือเอกสารอื่น ๆ ที่ได้ยื่นในขณะยื่นเรื่อง (แจ้งข้อมูล) ของเงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษา

(3) ข้าพเจ้าขอไม่ยื่นฉบับถ่ายสำเนาของใบรับรองการได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ใบรับรองการจัดเก็บภาษี หรือการตีหมายเลขประจำตัว เนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้

① กรณีที่ควรตรวจสอบเงินคืนของเจ้าตัวนักเรียน (กรณีที่ไม่มีทั้งผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร ผู้ดูแลของบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลสำคัญที่สุดในการเลี้ยงชีพ) แต่เจ้าตัวนักเรียนเป็นบุคคลที่ยังบรรลุนิติภาวะและไม่มีการจัดเก็บภาษีผู้อาศัยใน โต พุ คน ส่วนภาษีเงินได้ และภาษีผู้อาศัยใน ซี โจ คน ส่วนภาษีเงินได้

【5】誓約・委任欄

ข้าพเจ้าตรวจย้ำเรื่องต่อไปนี้ และขอสาบาน (มอบอำนาจ) ชื่อสกุลและชื่อตัวผู้ยื่นเรื่อง **神奈川 青夫**

(ทั้งบุคคลในครัวเรือนที่ไม่มีการจัดเก็บภาษีผู้อาศัยหรือบุคคลในครัวเรือนที่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพจากรัฐบาล)
 • ข้อความที่บันทึกไว้ในคำร้องของทุกประการ กรณีที่บันทึกข้อความอันเป็นเท็จ ผู้ยื่นคำร้องจะคืนเงินทั้งหมดที่ตามการเรียกร้องของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดคานางาวะ
 • ข้าพเจ้าไม่ได้ยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมปลายและนักเรียนอื่น ๆ ที่จังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดคานางาวะ
 • นักเรียนมัธยมปลายในกลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับเงินช่วยเหลือสถานเลี้ยงเด็กตามกฎหมายขสมการเด็ก (ค่าทัศนศึกษาหรือค่าเลี้ยงพิเศษ (ไม่รวมนักเรียนมัธยมปลายที่พำนักอยู่ในสถานช่วยเหลือการดำเนินชีวิตแม่และเด็กและกรณีอื่น ๆ))
 • กรณีที่มีการชำระค่าตัดล้างในการชำระค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระต่อโรงเรียนนอกจากค่าสอน ข้าพเจ้ามอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการโรงเรียนใช้เงินสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมปลายและนักเรียนอื่น ๆ ที่ข้าพเจ้าได้รับ เพื่อชำระเงินที่มีการชำระตัดล้าง

(เฉพาะบุคคลในครัวเรือนที่ไม่มีการจัดเก็บภาษีผู้อาศัย)
 • ในขณะวันที่ 1 กรกฎาคม* ครัวเรือนของข้าพเจ้าไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาวิชาชีพตามกฎหมายคุ้มครองการครองชีพ (ซีโอะ 25 กฎหมายลำดับที่ 144) มาตราที่ 36 (ไม่รวมกรณีที่นักเรียนมัธยมปลายและนักเรียนอื่น ๆ ในกลุ่มเป้าหมายกำลังมีสถานภาพนักเรียนในสาขาวิชาเซ็นโตะ (สาขาวิชาพิเศษ)
 * ในขณะวันที่ 1 เมษายน ในกรณีการยื่นเรื่องครั้งแรกเพื่อขอเงินสนับสนุนส่งเสริมเพื่อการศึกษาก่อนเวลา (ได้เงินเร็วขึ้น) บางส่วนที่นักเรียนใหม่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
 • ข้าพเจ้ากำลังเลี้ยงดูนักเรียนมัธยมปลายและนักเรียนในระดับเทียบเท่าและที่น้องที่เขียนลงในช่อง 【2】 "สถานทางครอบครัวที่ได้รับการเลี้ยงดูและบุคคลอื่น ๆ"

โปรดตรวจย้ำเนื้อหาข้อความและลงนามโดยผู้ยื่นเรื่อง
 หากไม่มีการลงนามท่านไม่สามารถได้รับเงินทุนนี้

<学校使用欄>
 <学校受付印>

ช่องนี้สำหรับโรงเรียน โปรดหย่ากรอกข้อมูล

学校の名称 校長の氏名

職印